

THÔNG TIN VĂN HÓA, VĂN NGHỆ

(Từ ngày 19 - 30/6/2020)

THÔNG TIN TRONG TỈNH

1. Nhà thơ Hữu Thịnh nói chuyện chuyên đề “Vai trò, vị trí và tình hình văn học nghệ thuật hiện nay”



Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Tỉnh tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Vị trí, vai trò và tình hình văn học, nghệ thuật hiện nay”, do Nhà thơ Hữu Thịnh, Chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam trình bày. Tại buổi nói chuyện, các đại biểu được Nhà thơ Hữu Thịnh triển khai tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp

hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; thông tin về tình hình văn học nghệ thuật và xu hướng sáng tác hiện nay. Điểm quan trọng của văn học, nghệ thuật trong tình hình mới là dự báo tình hình, phản ánh hiện thực xã hội sâu sắc, thể hiện khát vọng của con người, đi sâu vào đời sống xã hội và đặt ra rất nhiều vấn đề của cuộc sống phục vụ tốt cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Nhà thơ Hữu Thịnh đánh giá cao vai trò văn nghệ sĩ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong sự nghiệp phát triển VHNT cả nước, trong đó Đồng Tháp đã có nhiều cây bút viết giàu cảm xúc, nội lực như nhà văn Phạm Thị Toán, nhà thơ Hữu Nhân, nhà thơ Thai Sắc...

2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hoá - xã hội 6 tháng đầu năm 2020

Trong 6 tháng đầu năm 2020, lĩnh vực văn hoá - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực.

✍ Nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ diễn ra sôi nổi, đa dạng đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hoá tinh thần nhân dân, nhất là các hoạt động phục vụ vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật mừng Đảng - mừng Xuân gắn quảng bá du lịch, hình ảnh của Tỉnh;

✍ Công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 mang lại hiệu quả thiết thực ;

✍ Công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử được chú trọng; hoạt động TDTT tiếp tục phát triển, thể thao quần chúng được nhân rộng...

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hầu hết các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, lễ hội, thể thao tập trung đông người trên địa bàn tỉnh buộc phải tạm hoãn theo quy định chung; đến cuối tháng 4 mới hoạt động trở lại nên ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt là lượng khách đến tham quan, du lịch tại Đồng Tháp và tổng doanh thu từ hoạt động du lịch giảm rất lớn.

☛ Tổng lượt khách ước đạt 1.200.000 lượt, giảm 40,18% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó có 50.000 khách quốc tế; tổng thu du lịch ước đạt 300 tỷ đồng, giảm 42,41% so với cùng kỳ năm 2019.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020:

✓ Tăng cường các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, tuyên truyền lưu động, các loại hình văn hoá văn nghệ quần chúng;

✓ Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

✓ Kích cầu du lịch, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tập trung quán triệt thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cụ thể thuộc lĩnh vực văn hoá - thể thao và du lịch.

3. Lễ giỗ ông, bà Đỗ Công Tường lần thứ 200

Lễ giỗ ông, bà Đỗ Công Tường lần thứ 200 diễn ra từ ngày 27 - 31/7/2020 (nhằm mừng 7 đến 11 tháng 6 năm Canh Tý), tại Khu di tích Quốc gia Đền thờ Ông, Bà Đỗ Công Tường.

☛ Phần Lễ: diễn ra vào ngày 28/7 (Mùng 08 tháng 06 năm Canh Tý) với Lễ cáo hoàng thiên, biểu diễn múa Lân, sân khấu hóa (ca cảnh cải lương), đánh trống khai hội, dâng hương, Lễ Nghinh Sắc.

☛ Phần Hội: Hội thi làm bánh dân gian, Chương trình hát bộ tuồng cổ, hoạt động giải cờ thê, cờ tướng, Hội diễn Lân, Hội thi đá gà nghệ thuật, thi gà đẹp, biểu diễn Dưỡng sinh, Hội thi chọi chim nghệ thuật... Không gian Văn hóa Góc quê gồm các hoạt động tương tác như: Thư pháp, tái hiện Chợ Vườn Quýt, trang trí công cụ nông nghiệp xưa ...

SỰ KIỆN VĂN HOÁ - DU LỊCH

“Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6

Đồng Tháp ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2020.

Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình có chủ đề: **“Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành, mọi gia đình và toàn xã hội”** và Ngày Gia đình Việt Nam có chủ đề **“Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”**.

Từ ngày 14 - 30/6/2020, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh sẽ tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong nhân dân như:

✓ Lịch sử, vai trò và ý nghĩa của Ngày Gia đình Việt Nam; công tác phòng, chống bạo lực gia đình, các mô hình mới, cách làm hay trong phòng, chống bạo lực gia đình của các địa phương; phê phán, lên án những hành vi bạo lực gia đình, bất bình đẳng giới, bạo hành trẻ em.

✓ Tổ chức hội thi, hội thảo, tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc.

✓ Tuyên truyền cổ động trực quan tại các tuyến đường chính, khu dân cư, chợ, với các thông điệp: “Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật”, “Xây dựng nhân cách con người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình”.

✓ Tổ chức họp mặt gia đình văn hóa tiêu biểu.

VĂN BẢN MỚI

Luật Thư viện được Quốc hội thông qua chính thức có hiệu lực

Từ ngày 01/7/2020, Luật Thư viện được Quốc hội thông qua chính thức có hiệu lực, mở ra một thời kỳ mới trong phát triển văn hóa đọc của đất nước.

Luật đã có những quy định cụ thể về chính sách của Nhà nước phát triển sự nghiệp thư viện, như: Chính sách đầu tư, hỗ trợ và đẩy mạnh xã hội hóa. Đồng thời, Luật đã có những quy định cụ thể về thành lập và hoạt động thư viện. Luật Thư viện đã quy định các nguyên tắc hoạt động thư viện, gồm:

1. Lấy người sử dụng thư viện làm trung tâm; tạo lập môi trường thân thiện, bình đẳng; bảo đảm quyền tiếp cận và sử dụng thư viện của tổ chức, cá nhân.

2. Tài nguyên thông tin được thu thập, xử lý, lưu giữ, bảo quản và phổ biến tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và chuẩn nghiệp vụ liên quan trong lĩnh vực thư viện.

3. Thường xuyên đổi mới sáng tạo về quy trình, sản phẩm thông tin, dịch vụ thư viện trên cơ sở ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến.

4. Thực hiện liên thông thư viện.

5. Tuân thủ quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin, an ninh mạng và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Đặc biệt với những người khiếm thị, Luật đã có quy định rõ trong Khoản 3 Điều 44: Người khiếm thị, người khiếm thính có quyền sử dụng tài nguyên thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều này và được tạo điều kiện sử dụng tài liệu in chữ nổi Braille, tài liệu nghe, nhìn, tài liệu ngôn ngữ ký hiệu hoặc tài liệu đặc biệt khác. Các quy định của Luật Thư viện đã đảm bảo cho mọi người, đặc biệt là những người khuyết tật được phục vụ và đáp ứng các nhu cầu học tập, nghiên cứu và giải trí.

☛ Mời xem chi tiết tại đây: <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Luat-Thu-vien-2019-398157.aspx>

PHÒNG KHOA GIÁO VÀ VĂN HÓA, VĂN NGHỆ